



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สฎัญญา กลางณรงค์ โทร ๑๑๒, ๑๑๓

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๒๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบเขตความเห็นและมติในการประชุม กสท.ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วารที่ ๔๒

เรียน ประธาน กสท.

ตามที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาวาร ๔.๒ เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น ความถี่) : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (จำนวน ๔ ช่องรายการ) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด (จำนวน ๑๐ ช่องรายการ) และมีมติเห็นชอบคำขอรับใบอนุญาตในหลักการโดยให้แนบความเห็นเพิ่มเติมภายหลัง ในการนี้ดิฉันขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมมติที่ประชุม กสท. ในวาระดังกล่าว โดยมีเหตุผลและความเห็นประกอบ ดังนี้

๑. บริษัท แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มาจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก็ตาม แต่ในระหว่างปี ๒๕๕๕ ได้ดำเนินธุรกิจและเป็นเหตุให้ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการกีฬาทางโทรทัศน์ฟรีทีวีได้ตามปกติ ส่งผลให้มีเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ กสทช. พิจารณาให้ความเป็นธรรม

๒. แม้ว่า กสทช. ไม่อาจเอาผิดหรือบังคับให้ชดใช้เยียวยาแก่ผู้เสียหายได้ในขณะนั้น อันเนื่องมาจาก บริษัท แกรมมี่ฯ มิได้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ จาก กสทช. แต่อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในอนาคตว่าต้องคำนึงถึงพฤติการณ์ หรือพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด และมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสำคัญ

๓. ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าสู่ระบบใบอนุญาตและการกำกับดูแลได้ตามที่ กสทช. กำหนดนโยบาย แต่ก็มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศเพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านมา จึงเห็นควรเพิ่มเติมเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ของบริษัท แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้ “หากมีกรณีี่แสดงถึงพฤติการณ์ หรือพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือใช้อำนาจเหนือตลาด หรือมีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ให้ถือเป็นเงื่อนไขที่ กสทช. สามารถพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้ในทันที”

/จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำมติและความเห็นของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสท. ด้วย



(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.